



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๘๗๗

ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๒/ ๑๓๐๒๓ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดกรมอนามัย

เรียน ผู้บริหารกรมอนามัยทุกท่าน

ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการกรม

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน/สำนักงาน ในสังกัดกรมอนามัย

ด้วยคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย การโอน และการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดกรมอนามัย จำนวน ๒ ตำแหน่ง และคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลเพื่อการย้าย การโอน และการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ในกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
ได้พิจารณาประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการประเมินบุคคล
จำนวน ๒ ราย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความเห็นชอบผู้ผ่านการประเมินบุคคลของข้าราชการ
ทั้ง ๒ รายดังกล่าว ให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ในสังกัดกรมอนามัยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

ลำดับ ที่	ตำแหน่งที่คัดเลือก	ผู้ผ่านการประเมินบุคคล
๑	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐ กรมอนามัย	นางวิมล บ้านพวน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๕๙ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
๒	ตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยแม่และเด็ก) ตำแหน่งเลขที่ ๘๕๖ กรมอนามัย	นายมนัส รามเกียรติศักดิ์ ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๕๗ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย การโอน และการเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย จึงได้มีประกาศคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดกรมอนามัย
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย



(นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล)
อธิบดีกรมอนามัย